

บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 30.64 บาท อ่อนค่าลง แนวโน้มยังอ่อนค่า กรอบ 30.55-30.75 บาท

\*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.64 บาท อ่อนค่าลงจากวานนี้เปิดที่ 30.55 บาท หลังสหรัฐอเมริกา รายงานข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญออกมาในทิศทางที่ดีส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ให้มีทิศทางแข็งค่าขึ้น โดย รายงานตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนขอสหรัฐเดือน ส.ค. ปีนี้ออกมาที่ 56 สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ระดับ 54 และ ดัชนีภาคบริการของสหรัฐ(ISM) ในเดือน ส.ค. ปีนี้อยู่ที่ 56.4 ปรับขึ้นจากเดือน ก.ค. ปีนี้อยู่ที่ 53.7

\*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาท วันนี้เปิดตลาดที่ระดับ 30.64 บาท อ่อนค่าลงจากวานนี้เปิดที่ 30.75 บาท ขณะที่แนวโน้มในระยะสั้นคาดว่าค่าเงิน บาทจะยังอ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์ ประเมินกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ 30.55-30.75 บาท

\*เนื่องจากแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ยังมีทิศทางแข็งค่าขึ้น หลังจากสหรัฐอเมริกา รายงานข้อมูลเศรษฐกิจมีทิศทาง ออกมาดีว่าที่คาดไว้ ทั้งตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนขอสหรัฐล่าสุดของเดือน ส.ค. ปีนี้ออกมาที่ 56 สูงกว่าที่ ตลาดคาดไว้ที่ระดับ 54 และดัชนีภาคบริการของสหรัฐ(ISM) ในเดือน ส.ค. ปีนี้อยู่ที่ 56.4 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ค. ปีนี้อยู่ที่ 53.7 ส่งผลให้ความกังวลว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย(Recession) จะมีโอกาสจะเกิดขึ้นลดลง

\*ปัจจัยความกังวลสงครามการค้า(Trade War) เริ่มผ่อนคลายลง หลังจากจีนออกมาระบุว่าพร้อมจะเจรจา การค้ากับสหรัฐซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือน ต.ค. นี้

\*ประเด็นการแยกกลุ่มสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป(Brexit) เริ่มคลายความกังวลขึ้น หลังจาก รัฐสภาอังกฤษเตรียมจะออกกฎหมายเตรียมจะเสนอ ส.ว. ให้พิจารณาเพื่อเลื่อนขยายเส้นตายในการในการทำ Brexit ออกไปจากกำหนดเดิมคือ วันที่ 31 ต.ค. ปีนี้

\*ปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ในคืนนี้จะมีการรายงานข้อมูลตัวเลขอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตร(Nonfarms Payrolls) เดือน ส.ค. นี้ซึ่งตลาดคาดว่าจะออกมาที่ประมาณ 1.60 แสนตำแหน่ง ใกล้เคียงเดือนก่อนที่ 1.64 แสน ตำแหน่ง.

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือ โดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

\*คืนนี้ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) นายเจอโรม พาวเวลล์ จะแถลงออกมาว่าจะส่งสัญญาณต่อการ  
ดำเนินนโยบายดอกเบี้ยอย่างไร

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.42 จากวานนี้ 98.41

\*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 1,190.94 ล้านบาท

\*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 141.59 ล้านบาท

\*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 30.565 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือ  
โดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้